

## **Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm** **trước thềm năm học 2024 -2025!**

Có một trường THCS ở vùng ngoại thành trong thành phố Hải Phòng hội tụ khá đầy đủ những phẩm chất của một trường học trọng điểm chất lượng cao đó là trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Một ngôi trường được sinh ra, được nuôi dưỡng và trưởng thành từ quê hương Vĩnh Bảo - mảnh đất nghèo nhưng giàu truyền thống văn hoá và hiếu học.

Nhà trường đã, đang và sẽ làm tốt một quan điểm giáo dục khoa học mà giản dị, giàu tính nhân văn, đó là kết hợp hài hoà giữa kỉ luật nghiêm minh và tình thân ái. Mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài của quan điểm giáo dục nhà trường là sau 4 năm học tập rèn luyện, mỗi học sinh là những người tử tế - có trách nhiệm - tính tự giác, có đủ phẩm chất và năng lực, ý chí và sự tự tin để tiếp tục học tập rèn luyện trở thành những nhà khoa học, những người lao động chất lượng cao, những người công dân toàn cầu trong công cuộc chuyển đổi số và thời đại 4.0.

Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm đã đạt chuẩn quốc gia, đạt kiểm định chất lượng. Hiện nay, trường có ba dãy nhà cao tầng kiên cố trên khuôn viên gần 9000m<sup>2</sup>, có đủ phòng học 1 ca, khu nhà thực hành, khu phục vụ học tập, sân tập cỏ nhân tạo thể dục thể thao. Nhà trường có một nhà ăn hiện đại, khang trang và hoạt động hiệu quả với phương châm “đủ chất – ngon rẻ” để những em HS ở xa nhà trường có điều kiện ăn, nghỉ buổi trưa, phòng ngủ - nghỉ gần 300 chỗ với hệ thống điều hòa mát mẻ, hiện đại góp phần nâng cao hiệu quả học tập của các em và tạo sự yên tâm cho các bậc phụ huynh.

Với 32 năm xây dựng và phát triển, thầy và trò được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, nhà nước, đặc biệt được chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Nhì và nhiều Bằng khen của Chính phủ, Bộ GD, UBND TP HP.....

Năm học 2023-2024 vừa qua là một năm học nhiều khó khăn, thách thức song nhà trường cũng gặt hái được nhiều thành công. Về chất lượng giáo dục: Tỷ lệ HS xếp loại hạnh kiểm tốt trên 98%. Học lực xếp loại HS xuất sắc, HS giỏi trên 90%. Kết quả thi vào trường lớp 10 THPT luôn ở tốp đầu thành phố. Về học sinh giỏi: Trường đã đạt được và duy trì chất lượng giải trong kì thi học sinh giỏi các cấp. Toàn trường đạt 289 giải trong kì thi, giao lưu HSG cấp huyện, 84 giải cấp TP (8 giải nhất, 23 giải nhì,

38 giải ba, 15 giải KK), 10 giải của khu vực, QG đó là: Toán học Mỹ mở rộng, ATGT cho nụ cười ngày mai, HKPD QQ, đấu trường khoa học tự nhiên Bắc – Trung- Nam....

Trường đã làm tốt công tác xã hội hóa nên các quỹ khuyến học nhà trường với hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho dạy học càng hiện đại đảm bảo chất lượng và sức khỏe cho thầy và trò, 100% các phòng học đã có hệ thống điều hòa, sân tập thể dục là sân cỏ nhân tạo,..., hàng năm thưởng cho GV, HSG, HSG có hoàn cảnh khó khăn lên tới hàng trăm triệu đồng.

Năm học 2024-2025 sắp bắt đầu, là năm hoàn thiện thực hiện chương trình GDPT 2018. Theo công văn số 468/KH-PGDĐT ngày 6/6/2024 của Phòng GD&ĐT về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Bình Khiêm năm học 2024 – 2025, nhà trường được tuyển sinh 05 lớp 6 với số lượng 180 HS và tiếp nhận hồ sơ của các em từ 01/07/2024 đến hết ngày 8/07/2024 tại nhà trường. Mọi thông tin về tuyển sinh các bậc PHHS có thể đến trường gặp và tìm hiểu trực tiếp qua các thầy giáo, cô giáo, nhân viên của nhà trường, qua trang website của trường <https://thcsnguyenbinhkiem.haiphong.edu.vn/>; qua trang Fanpage của nhà trường <https://www.facebook.com/ThcsNguyenBinhKiemVinhBaoHaiPhong> hoặc qua các kênh thông tin khác.

Hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, trường THCS Nguyễn Bình Khiêm đang đi tiếp hành trình trong sự nghiệp trồng người với những thách thức về những khó khăn và những chiến lược với tầm nhìn xa nhưng thầy và trò nhà trường chắc chắn sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách để tiếp tục khẳng định mình, viết nên những trang sử mới, xứng đáng với truyền thống đáng tự hào, xứng danh trường mang tên danh nhân văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm.

*Tháng 6 năm 2024*

**Hiệu trưởng**

**Nguyễn Như Hiền**